



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และมหาวิทยาลัยฯ
ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการ
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๔๒) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๑๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้
รองอธิการบดี กำกับการบริหาร สิ่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียด
ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดสอบเลือกสรร ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ชั้น ๑ อาคารสรรพวิชัยบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
และงานบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ เลขที่ ๕๘ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หรือที่เว็บไซต์ <https://person.rmutto.ac.th/>

๒. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ

๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๒.๔ การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบเลือกสรร ต้องปฏิบัติดังนี้

๒.๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบเลือกสรรได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว

๒.๔.๒ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

๒.๔.๓ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น

๒.๔.๔ ผู้เข้าสอบเลือกสรรที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๓. ผู้เข้าสอบเลือกสรรต้องมีใบแสดงผลการตรวจ ATK จากแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือสถานพยาบาลอย่างน้อย ๗๒ ชั่วโมง แสดงผลให้กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบก่อนเข้าห้องสอบเลือกสรร

๔. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยให้ผู้เข้าสอบแข่งขันสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มล้างมือบ่อย ๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงโดยไม่จำเป็น และสังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีไข้สูง ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง รีบแจ้งกรรมการคุมสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(อาจารย์คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ศึกษาราชการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียดการสอบเลือกสรร วัน เวลา วิธีการสอบเลือกสรร และสถานที่สอบเลือกสรร

ตำแหน่งที่ ๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารถ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

วันประเมินฯ	วิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ/ คะแนน	เวลา	ชั่วโมง	สถานที่สอบแข่งขัน
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕	ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (๑๐๐ คะแนน) ข้อเขียน - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ สาธารณสุขโรคด้านต่าง ๆ - ความรู้ด้านการเขียนโครงการเพื่อ ของบประมาณ - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘	๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.	๑ ชั่วโมง	ณ ห้องประชุมสุวรรณารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕	การประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้าน ต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการ ศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิด ริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงท่าเหมาะสม กับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น	๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป		ณ ห้องประชุมสุวรรณารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
แบบทำายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตำแหน่งที่ ๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ
สนามสอบ ห้องประชุมภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาววิซาร์ตัน ศรีศิล	
๒	๐๐๒	นางสาวศุภมาศ ใจไว	
๓	๐๐๓	นายอภิชาติ จันท์คำ	
๔	๐๐๔	นางสาวณิษฐา วงษ์นอก	

นางสาวณิษฐา